

วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ.2566

เจ้าของ

อบต.ห้วยไร่ อำเภอมืองอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

นายอภิดุล ทองวงษ์

กองบรรณาธิการ

นางสมร สีตะวัน

นางสาวสวรรส เข้มสุข

และพนักงาน อบต. ทุกคน



วารสาร



ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ.2566

อบต.ห้วยไร่ อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

โทรศัพท์/โทรสาร 045523-3918

WWW.HUAYRAI.GO.TH



สารจาก นายก.....

คุณค่าของตัวเรา ไม่ได้อยู่ที่สายตาคคนอื่นจะมอง
ต่อให้เราดีแค่ไหนถ้าเขาคิดไม่ดีกับเราเขาก็มองว่าเราไม่ดี
ไม่ว่าใครจะมองเรายังไง จงรู้ว่าเรายังมีค่าในตัวเราเองเสมอ



ด้วยรักและห่วงใย..จาก ปลัด อบต.

แพงที่สูดอาจไม่ได้ดีที่สุด อร่อยที่สูดอาจไม่ได้มี
ประโยชน์ที่สุด รวยที่สูดอาจไม่ได้มีความสุขที่สุด
ชีวิตเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเราก็มีความสุขได้เพราะมันอยู่ที่ใจเรา
ต่างหากที่จะทำให้มันมีความสุขในแบบของเราเอง

หัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใส....นะจ๊ะ



จับดีดี!

บเป็นหยัง
ดอกอ๊แม่

อดเอาเด้อลูก ห่างกันจ๊กนิด
Covid มันติดกันง่าย!

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย
รอบบริเวณโรงเรียนห้วยไร่หัดทรายมูล หมู่ที่ 1
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือด

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายตระการ นิยมศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่ รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด กองช่าง นำอุปกรณ์ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย รอบบริเวณโรงเรียน
ห้วยไร่หัดทรายมูล หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
สืบเนื่องจาก นายเทวา สายสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยไร่หัดทรายมูล พร้อมคณะครู ได้มีการปรับ
ภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียนและเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอันมีสาเหตุมาจาก
ยุงลายและเป็นการตัดวงจรการเพาะเชื้อของโรคไข้เลือด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จึงได้ลงพื้นที่
เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายให้แก่โรงเรียนห้วยไร่หัดทรายมูลเป็นการเรียบร้อย



ลงพื้นที่เข้าเฝ้าระวังไม่ให้ไฟลุกลาม

วันที่ 12 ธันวาคม 2565 นายพงศกร พลเดช รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ได้รับมอบหมายพร้อมบุคลากรกองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล นำรถน้ำอเนกประสงค์และรถกระเช้า ลงพื้นที่เข้าเฝ้าระวังการ
เผากอไผ่ที่ชาวบ้านได้เผาเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามไปพื้นที่บริเวณอื่น ณ พื้นที่บ้านหัวนา หมู่ที่ 6
ตำบลห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ



ตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

มอบเงินช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยธรรมชาติ

วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายตระการ นิยมศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อมประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยธรรมชาติ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เกิดลมกระโชกแรงพัดบ้านเรือน(ที่อยู่อาศัย) ได้รับความเสียหายบางส่วน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. นายตระการ นิยมศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อมนายบุญมี แผงจ่าย รองนายก อบต.ห้วยไร่ ผู้ช่วยช่างกองช่าง ลงพื้นที่เข้าตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากนายแพทย์ พวย คณะชัย ถึง นางางหนูนาง ธรรมโรจน์ บ้านกักดีเจริญ หมู่ที่ 10) ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่ อบต.ห้วยไร่ กำหนด



ระชุมรับฟังรายละเอียดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่
พื้นที่ 500 ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายวีระพันธ์ ชูขม นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยไร่ ประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่
พื้นที่ 500 ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรน้ำ
บาดาล เขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเวทีชุมชนสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ บ้านหนองตาไถ้ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอบึง
เมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรชาวบ้านหนองตาไถ้ หมู่
ที่ 3 ให้ความสนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก



ปฏิบัติหน้าที่ประจำด้านชุมชน
ในถนนสายรองภายในเขตตำบลห้วยไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอรายงาน
ผลการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔
มกราคม ๒๕๖๖ ได้รับมอบหมายจากนายวีระพันธ์ ชูขม นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยไร่ ให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่ พร้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทุกนาย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำ
ด้านชุมชนในถนนสายรองภายในเขตตำบลห้วยไร่ จำนวน ๒ จุด คือบริเวณหน้าที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ หมู่ที่ ๖ และบริเวณหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองตา
ไถ้ หมู่ที่ ๙ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้สัญจรไปตามถนนเส้นทางในพื้นที่ ช่วยลด
ความเสี่ยงในพื้นที่เกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะให้อยู่ในระเบียบ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ตาม
แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

การนี้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัด หัวหน้า
สำนัก ปลัด บุคลากร อบต.ห้วยไร่ พร้อมกำนันตำบลห้วยไร่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด จากรายงาน
ผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันเหตุการณ์ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยไร่ ปกติ **HAPPY NEW YEAR**



ลงพื้นที่ซ่อมแซมคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านหาดทรายมูล
หมู่ที่ 2

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2565 นายวีระพันธ์ ชูขม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ลงพื้นที่ซ่อมแซมคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ สภาพถนนแตกหลุดตัว เป็นหลุมลึก การสัญจรไปประชาชนได้รับความลำบาก ซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการใช้ถนนได้ งานซ่อมแซมถนนเส้นทางดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้นำ สมาชิกสภา อบต.ชาวบ้าน ดำเนินการเรียบร้อย



โครงการฝึกอบรมส่งเสริม

และ พัฒนาความรู้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 08:00 น. นายณัฐภฤต กาศี ท้องถิ่นอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ พัฒนาความรู้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และนางวิจิตรภาชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการแผนพัฒนาคณะกรรมการสนับสนุนแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลและ ภัคติเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไร่ และภัคติเจริญ ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้แทน ประธานสภา อบต.ห้วยไร่ รองประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ห้วยไร่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมฝึกอบรม

อนึ่ง นายวีระพันธ์ ชูขม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ให้เกียรติกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดทำโครงการนี้ กำหนดจัดขึ้น ณ โรงแรมฝ้ายขีด ตำบลบุง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

